

Số: /BC-STNMT

Đắk Lắk, ngày tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc xử lý đơn kiến nghị của ông Lưu Anh Tuấn, thành viên của Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết và thông tin phản ánh của Báo điện tử Infonet

Thực hiện Công văn số 6648/UBND-NNMT ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc xử lý các nội dung liên quan đến Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết; Đơn kiến nghị của ông Lưu Anh Tuấn ngày 13/8/2019; Thông tin phản ánh của Báo điện tử Infonet, ngày 20/8/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Công an tỉnh, UBND huyện Krông Ana và UBND xã Ea Na tiến hành kiểm tra thực địa khu vực khai thác cát của Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết; Qua kết quả kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh nội dung như sau:

- Thông tin chung về Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết

Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết được UBND tỉnh cho phép khai thác cát xây dựng tại sông Krông Nô, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana tại Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 16/8/2010; cho phép gia hạn khai thác cát làm vật liệu xây dựng Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh; cho phép Gia hạn lần 2 tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 27/GP-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh. Để được cấp giấy phép gia hạn khai thác cát theo đúng quy định UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3377/UBND-NNMT ngày 02/5/2019 yêu cầu Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết lắp đặt trạm cân, camera giám sát, bãi tập kết, đăng ký đăng kiểm tàu thuyền theo đúng quy định. Sau khi đơn vị đã hoàn thành việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát; bãi tập kết cát; đăng ký đăng kiểm tàu thuyền khai thác cát theo đúng quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Ea Na kiểm tra hiện trạng cụ thể tại bãi tập kết của đơn vị và trình UBND tỉnh cấp giấy phép gia hạn theo đúng quy định. Trong quá trình hoạt động khai thác Hợp tác xã đã được phòng Tài chính Kế hoạch huyện Krông Ana cho phép nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh và người đại diện theo pháp luật cụ thể: thay đổi lần thứ nhất ngày 20/01/2013, lần thứ hai ngày 25/12/2017 người đại diện pháp luật là ông Phan Ngọc Liệu, lần thứ ba ngày 26/6/2019 người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Duy Tuấn, lần thay đổi thứ tư ngày 12/8/2019 người đại diện pháp luật là ông Bùi Quốc Việt.

- Về đơn kiến nghị của ông Lưu Anh Tuấn

Về đơn kiến nghị của ông Lưu Anh Tuấn về việc thay đổi thành viên của Hợp tác xã khai thác cát Đoàn kết, theo hồ sơ kèm theo, giải trình của ông Lưu Anh Tuấn, đại diện Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết và kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã từ năm 2013 ông Lưu Anh Tuấn cùng một số thành viên đã đã tự rút ra khỏi HTX, vì vậy không có cơ sở để xử lý theo nội dung đơn kiến nghị của ông Lưu Anh Tuấn, để giải quyết cụ thể đề nghị ông Lưu Anh

Tuấn làm việc với UBND huyện Krông Ana và phòng Kế hoạch Tài chính huyện Krông Ana để xem xét giải quyết theo đúng quy định.

- Về nội dung phản ánh của Báo điện tử Infonet

Về nội dung phản ánh của Báo điện tử Infonet: Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện hoạt động khai thác cát và theo báo cáo của chính quyền địa phương trong thời gian ngừng khai thác không phát hiện Hợp tác xã tiên hành khai thác cát trái phép cũng như vi phạm của đơn vị. Theo báo cáo của Hợp tác xã từ khi giấy phép khai thác hết hạn ngày 16/8/2018, Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết đã dừng hoạt động khai thác cát, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, việc phản ánh của báo chí việc hợp tác xã vẫn tiến hành khai thác là chưa có cơ sở, 02 tàu khai thác cát mà báo nêu không phải của Hợp tác xã quản lý đây là tàu khai thác trái phép, tại thời điểm báo nêu trạm cân không hoạt động vì chưa được UBND tỉnh cho phép gia hạn khai thác khoáng sản, nhưng trong thời gian chưa được cấp giấy phép gia hạn khai thác Hợp tác xã phải có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản đã đầu tư thăm dò theo quy định, tuy nhiên trong thời gian này giám đốc Hợp tác xã bị bệnh nặng phải đi chữa trị dài ngày cho nên công việc không quán xuyên được đã để một số phần tử lợi dụng khai thác trái phép trong khu vực của Hợp tác xã.

Hợp tác xã Đoàn kết có các tàu đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 12/8/2016 với bảng hiệu ĐL-ĐK01 đến ĐL-ĐK-06, đoàn kiểm tra đã so sánh hình ảnh các tàu do phóng viên cung cấp và bảng hiệu sơn ở thành tàu là không giống nhau. Ý kiến của UBND xã Ea Na cũng xác nhận trong thời gian ngừng khai thác Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết chấp hành đúng theo quy định của pháp luật, địa phương chưa phát hiện thấy tình trạng khai thác cát trái phép cũng như vi phạm của đơn vị.

Đoàn kiểm tra xác nhận tại thời điểm kiểm tra trên bãi tập kết của đơn vị có tồn một đồng cát khoảng 100 m³, HTX Đoàn Kết đã cung cấp hợp đồng kinh tế mua cát số 01-18/HĐKT ngày 01/4/2018; hợp đồng mua bán cát số 18/HĐNT-VQ ngày 02/01/2019 với Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD Tây Nguyên tại Đắk Nông mua cát xây dựng để cung cấp cho các khách hàng tiêu thụ của Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết. Theo bảng kê nhật ký bán hàng từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019 Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết đã bán tổng cộng 3.204 m³ cát xây dựng.

Đề xuất và kiến nghị

Căn cứ vào kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để khẳng định việc HTX khai thác cát Đoàn kết tổ chức khai thác cát sau khi giấy phép khai thác hết hạn. Để làm rõ việc tiêu thụ cát của HTX Đoàn Kết, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh giao cho Cục thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục thuế huyện Krông Ana kiểm tra làm rõ việc mua bán cát xây dựng giữa Hợp tác xã Đoàn Kết với Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD Tây Nguyên tại Đắk Nông; Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Krông Ana tổ chức điều tra xử lý tàu khai thác cát trái phép trong khu vực theo nội dung báo nêu.

Về nội dung khiếu nại của ông Lưu Anh Tuấn, giao UBND huyện Krông Ana chỉ đạo phòng Tài chính Kế hoạch kiểm tra việc đăng ký kinh doanh của

Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết theo nội dung khiếu nại của ông Lưu Anh Tuấn.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo điện tử Infonet;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, KS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Sỹ